

Số: /SKHĐT-KTN

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2021

V/v báo cáo khó khăn
và kiến nghị của khu vực
KTTT, HTX trong dịch
bệnh Covid-19 và thực
hiện chuyển đổi số

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Công văn số 4962/BKHĐT-HTX ngày 29/7/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo khó khăn và kiến nghị của khu vực KTTT, HTX trong dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chuyển đổi số, Công văn số 3728/UBND-NNTN ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh về việc báo cáo khó khăn và kiến nghị của khu vực KTTT, HTX trong dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chuyển đổi số, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo như sau:

I. Tình hình chung phát triển KTTT, HTX 6 tháng đầu năm 2021

Tính đến tháng 6/2021 toàn tỉnh có 271 hợp tác xã (bao gồm Quỹ tín dụng nhân dân), trong đó có: 14 hợp tác xã thành lập mới, 258 hợp tác xã đang hoạt động, 13 hợp tác xã ngừng hoạt động.

Chia ra theo lĩnh vực có: 212 hợp tác xã nông nghiệp, 12 hợp tác xã giao thông vận tải, 27 hợp tác xã thương mại, dịch vụ điện, 07 hợp tác xã công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 13 Quỹ tín dụng nhân dân.

Tổng số thành viên hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2021 đạt 305.729 người, trong đó số lượng thành viên mới là 140 người.

Tổng số lao động làm việc thường xuyên trong hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2021 là 3.665 người (kể cả số lượng cán bộ quản lý trong hợp tác xã).

Doanh thu bình quân của HTX 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 1.500 triệu đồng/HTX. Lợi nhuận bình quân của HTX 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 75 triệu đồng/HTX. Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX 6 tháng đầu năm 2021 khoảng 40 triệu đồng/người/năm.

Tính đến tháng 6/2021, toàn tỉnh có 99% tổng số hợp tác xã đã đăng ký tổ chức và hoạt động lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã có những bước chuyển biến và phát triển tích cực, các HTX đã tạo điều kiện hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế thành viên và hộ gia đình, từng bước khắc phục một số mặt yếu kém của kinh tế hộ như về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất; hỗ trợ nông dân hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh. Thúc đẩy sản xuất phát triển, tăng thu nhập cho thành viên và hộ gia đình; góp phần hoàn thành mục tiêu xây

dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

II. Khó khăn của khu vực KTTT, HTX do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

1. Khó khăn trong sản xuất kinh doanh

- Đối với HTX nông nghiệp: Hiện nay, đa số các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động đơn lẻ, sản phẩm tạo ra không nhiều nên chủ yếu tiêu thụ qua thương lái. Một số HTX sản xuất và tiêu thụ nông sản bị ảnh hưởng bởi việc vận chuyển hàng hóa mất nhiều thời gian hơn so với trước đây do các yêu cầu kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ. Bên cạnh đó, việc hạn chế giao thông đi lại, tắc nghẽn trong vận chuyển gây khó khăn, chậm trễ cho việc mua bán sản phẩm, dẫn đến nhiều loại nông sản bị hư hỏng hoặc phát sinh chi phí để bảo quản, ... làm cho nông dân cũng thận trọng hơn trong việc ra quyết định đầu tư vụ mới. Kết quả là sản lượng, chất lượng và thu nhập của nông dân, HTX bị giảm.

- Các hợp tác xã thương mại, dịch vụ, điện, tiểu thủ công nghiệp có quy mô nhỏ, dễ bị tổn thương do tác động tiêu cực của dịch bệnh, phần lớn các hợp tác xã thương mại, dịch vụ doanh thu đều giảm, hoạt động cầm chừng do thiếu nguyên liệu, lao động và khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm. Sản phẩm của các HTX sản xuất số lượng nhỏ hoặc theo mùa vụ ngắn hạn, không đảm bảo thường xuyên, lâu dài, chưa đảm bảo tính sản xuất hàng hóa. Do đó, việc giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm vào các chuỗi cung ứng gặp nhiều khó khăn (vì hàng hóa không đảm bảo tính cung cấp thường xuyên, liên tục, quy mô)

- Các HTX hoạt động trong lĩnh vực vận tải chịu tác động trực tiếp và đầu tiên của dịch bệnh Covid-19, với quyết tâm thực hiện hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phục hồi kinh tế” các HTX vận tải nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, dịch bệnh tiếp tục bùng phát nên hoạt động dịch vụ vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa tiếp tục bị thiệt hại, giảm doanh thu, một số HTX gần như ngừng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, đường thủy nội địa, hoạt động vận tải hàng hóa vẫn hoạt động cầm chừng để cung cấp hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn tỉnh nhưng vẫn khó khăn trong việc đi lại, giá thành chi phí vận tải tăng do phải test Covid-19 thường xuyên cho đội ngũ lái xe.

- Đối với Quỹ Tín dụng nhân dân: Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh dẫn đến hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, nhu cầu đầu tư vay vốn giảm, rủi ro tăng cao, dẫn tới tình trạng một số thành viên phải bán tài sản để thực hiện trách nhiệm trả nợ vay theo quy định. Một số thành viên vay vốn gặp khó khăn về tài chính, không thực hiện đầy đủ các quy định về trả nợ gốc, lãi tiền vay theo quy định, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân; doanh số huy động vốn ở một số Quỹ Tín dụng nhân dân có chiều hướng giảm vì lý do các ngành nghề như buôn bán, sản xuất, kinh doanh, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ... trong địa bàn giảm, làm cho nguồn thu nhập trong

dân cư giảm. Cùng với tâm lý tích giữ tiền mặt để sử dụng trong mùa dịch nên các Quỹ Tín dụng nhân dân gặp khó khăn trong hoạt động huy động vốn.

2. Khó khăn trong tiếp cận chính sách

- Tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: (1) số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025; (2) số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025; (3) số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030; (4) số 1318/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ chưa phân định rõ các nội dung thực hiện từ nguồn vốn đầu tư phát triển, đồng thời, chưa nêu rõ nguồn kinh phí dự kiến hỗ trợ từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác để các địa phương chủ động xác định nguồn lực, xây dựng kế hoạch thực hiện hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã cho phù hợp.

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh, một số chính sách hỗ trợ trong tình hình hiện nay không thực hiện được như: Các chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, chính sách về tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các hợp tác xã, nhất là bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã...

III. Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chuyển đổi số

Hiện nay, chỉ có khoảng 60% hợp tác xã trên địa bàn tỉnh có sử dụng máy tính có kết nối Internet để phục vụ công tác kế toán, gửi nhận thư điện tử và tham khảo thông tin về sản phẩm, thị trường. Khoảng 20% hợp tác xã sử dụng máy tính và ứng dụng các phần mềm vào hoạt động sản xuất kinh doanh (chủ yếu là phần mềm kế toán và truy xuất nguồn gốc nông sản, thực phẩm). Có 02 hợp tác xã đã lập trang web để quảng bá sản phẩm, nhưng hầu như không cập nhật thông tin, dữ liệu.

Việc ứng dụng công nghệ cao vào các công đoạn như: tưới tự động, phun thuốc bảo vệ thực vật bằng Flycam, số hóa dữ liệu, điều khiển và giám sát từ xa, khâu chế biến và bảo quản sản phẩm, quản lý hợp tác xã, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm v.v... chưa được các hợp tác xã quan tâm. Số hộ thành viên của hợp tác xã sử dụng điện thoại thông minh cho mục đích sản xuất kinh doanh hầu như không có.

Mặc dù Internet đã tăng khả năng tiếp cận thông tin của các hợp tác xã, song mới tập trung ở bộ phận cán bộ quản lý hợp tác xã trẻ, được đào tạo chuyên nghiệp, trong khi đó tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã chưa khai thác các tiện ích công nghệ thông tin còn cao, dẫn khả năng tiếp cận công nghệ, thị trường rất thấp. Số hợp tác xã sẵn sàng tiếp nhận chuyển giao công nghệ và ứng dụng, đổi mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh rất ít. Quá trình chuyển đổi số tại các hợp tác xã diễn ra còn rất chậm với quy mô đầu tư nhỏ, trình độ công nghệ không cao, đơn giản, chỉ có khoảng 50% hợp tác xã sẵn sàng tiếp nhận chuyển giao công nghệ và ứng dụng, đổi mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Số còn

lại chưa sẵn sàng do không đủ điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất và năng lực vận hành. Nhìn chung, các kỹ năng về thương mại điện tử; tìm kiếm, đánh giá và quản lý thông tin; truyền thông số; ứng dụng mô hình kinh doanh mới, ... của HTX đều chỉ đạt mức độ yếu.

Những nguyên nhân chính khiến cho việc chuyển đổi số, áp dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ vào hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường... của các hợp tác xã trên địa tỉnh còn hạn chế, gặp nhiều khó khăn, gồm:

- Rào cản lớn nhất là chất lượng quản lý, điều hành và trình độ của cán bộ quản lý cũng như chất lượng của người lao động của hợp tác xã còn yếu kém, năng lực khai thác thông tin, mức độ sẵn sàng ứng dụng và tiếp nhận đổi mới khoa học, kỹ thuật còn rất hạn chế. Tỷ lệ cán bộ hợp tác xã qua đào tạo đại học, cao đẳng chỉ chiếm khoảng 31%, Trung cấp chiếm 27%, còn lại chưa qua đào tạo. Mặt khác, do nguồn lực tài chính đầu tư vào đổi mới, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật còn thấp.

- Lực lượng lao động tại các hợp tác xã này chủ yếu làm việc theo phương thức truyền nghề, thực hành tại chỗ, trình độ chuyên môn còn yếu. Lực lượng lao động nhìn chung không chỉ thiếu kỹ năng cơ bản trong quá trình làm việc, mà còn thiếu kỹ năng phục vụ quá trình chuyển đổi số, như tiếp cận thị trường, xây dựng kế hoạch/phương án sản xuất kinh doanh... Do vậy, nếu chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, dù có nhiều chính sách thế nào đi nữa, các hợp tác xã cũng không thể phát triển được.

- Nguồn lực tài chính đầu tư vào đổi mới, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật còn rất thấp. Hiện nay, có trên 70% số hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với vốn điều lệ dưới 1 tỷ đồng. Với năng lực tài chính eo hẹp như vậy rất khó tiếp cận công nghệ tiên tiến, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Đa phần hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi mới chỉ thực hiện cung ứng các dịch vụ đầu vào cho quá trình sản xuất của các hộ thành viên, chưa tổ chức sản xuất và chịu trách nhiệm về đầu ra cho sản phẩm của người nông dân. Dẫn đến nhu cầu về ứng dụng công nghệ cao và áp dụng công nghệ số cho quá trình sản xuất kinh doanh của hợp tác xã còn rất thấp, hầu như là hợp tác xã không quan tâm.

- Ở tỉnh Quảng Ngãi hiện nay chưa có trang tin điện tử (Website) về kinh tế tập thể cung cấp các thông tin về thị trường, khoa học công nghệ; trao đổi - tư vấn pháp luật, chính sách; quan hệ thông tin với các nước, các tổ chức quốc tế liên quan; kết nối với các trang tin về đăng ký hợp tác xã, đào tạo trực tuyến, sàn giao dịch điện tử... để các các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã tìm hiểu, trao đổi, giao dịch các sản phẩm.

- Kinh phí từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương bố trí, đầu tư cho kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời gian qua còn hạn chế, chưa tạo động lực để thúc đẩy các hợp tác xã phát triển.

IV. Đề xuất, kiến nghị

1. Các đề xuất, kiến nghị chung nhằm phát triển KTTT, HTX

- Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan ở Trung ương xem xét, sửa đổi khoản 3, Điều 6 Luật Hợp tác xã năm 2012 theo hướng mở rộng chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với tất cả các HTX, liên hiệp HTX để thúc đẩy phát triển KTTT, HTX.

- Xem xét, sửa đổi khoản 3, Điều 54 Luật Hợp tác xã năm 2012 theo hướng cho phép thành lập Hội đồng giải thể bắt buộc HTX, liên hiệp HTX không nhất thiết phải có đại diện hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, thành viên, hợp tác xã thành viên khi các HTX, liên hiệp HTX này không hợp tác với địa phương trong giải thể.

- Đề nghị sửa đổi Thông tư 15/VBHN-NHNN ngày 21/5/2014 hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp tác xã, trong đó mở rộng đối tượng cho vay đối với các tổ chức, cá nhân không phải là thành viên hợp tác xã (bao gồm Quỹ tín dụng nhân dân), nâng hạn mức cho vay đối với xã viên của hợp tác xã (hiện nay xã viên chỉ được vay tối đa 30% vốn điều bằng tiền của hợp tác xã); những vướng mắc về giao đất, cho thuê đất, tập trung đất đai, tiếp cận vốn, xúc tiến thương mại, ứng dụng khoa học công nghệ...

- Quan tâm, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương để hỗ trợ địa phương trong tổ chức thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.

2. Về hỗ trợ khu vực KTTT, HTX sản xuất kinh doanh trong và sau dịch

- Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các Bộ, ngành nghiên cứu và xây dựng chính sách gia hạn nợ, không chuyển thành nợ xấu, phạt nợ quá hạn đối với các khoản vay đến hạn thanh toán, giảm chi phí giao dịch để tạo điều kiện cho các hợp tác xã tập trung vốn sản xuất; kích hoạt các gói tín dụng trả chậm và tạo điều kiện để các hợp tác xã, tổ hợp tác, nông dân tiếp cận nguồn vốn này để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Đề nghị các Bộ ngành liên quan tăng cường hỗ trợ kết nối các đơn vị sản xuất với các doanh nghiệp thu mua, phân phối nông sản lớn trong và ngoài nước để thúc đẩy tiêu thụ nông sản cho nông dân, hợp tác xã.

3. Về hỗ trợ khu vực KTTT, HTX chuyển đổi số

- Cần tăng cường hỗ trợ cho các hợp tác xã về xây dựng cơ sở vật chất, nhà làm việc, nhà xưởng, các trang thiết bị, máy móc, có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động trẻ có kiến thức, chuyên môn về làm việc tại các tổ chức KTTT, hợp tác xã,

- Có nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể, thiết thực, từ việc nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý hợp tác xã đến đầu tư cơ sở hạ tầng để áp dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh; đầu tư, xây dựng, vận hành và duy trì trang tin điện tử (Website) về kinh tế tập thể, trong đó có: Thông tin về thị trường, khoa học công nghệ; trao đổi - tư vấn pháp luật, chính sách; quan hệ thông tin với các nước, các

tổ chức quốc tế liên quan; kết nối với các trang tin về đăng ký hợp tác xã, đào tạo trực tuyến, sàn giao dịch điện tử. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về kinh tế tập thể kết nối với hệ thống đăng ký kinh doanh, báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán (nếu có).

- Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã cần có cơ chế linh hoạt, phù hợp để hợp tác xã dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay hơn nhằm kịp thời hỗ trợ vốn cho hợp tác xã đầu tư phát triển, nhất là các hợp tác xã sản xuất theo chuỗi giá trị, công nghệ cao.

- Nâng cao vai trò, chức năng của tổ chức Liên minh Hợp tác xã, cần kịp thời triển khai một số giải pháp hỗ trợ hợp tác xã thúc đẩy chuyển đổi số do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức thực hiện, như: Triển khai đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của hệ thống Liên minh hợp tác xã Việt Nam, trong đó xây dựng triển khai một số nền tảng ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Lồng ghép các nội dung đào tạo nâng cao trình độ công nghệ thông tin và kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ quản lý hợp tác xã, trong đó cập nhật, phổ biến những xu thế ứng dụng công nghệ số mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Cục Phát triển Hợp tác xã,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- GD, PGD Sở (KTN);
- Lưu: VT, KTN.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Xuân Bắc